

## THƯ MỤC

### TẠP CHÍ THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH TIỀN TỆ SỐ 19 NĂM 2017

Trung tâm Thông tin Thư viện trân trọng giới thiệu Thư mục Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ số 19 năm 2017.

**1. Hội đồng Quản trị - Yếu tố quyết định chất lượng quản trị của các ngân hàng Việt Nam/ Nguyễn Nguyệt Anh// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 19/2017 .- Tr. 14 – 16**

**Tóm tắt:** Quản trị hiệu quả có vai trò quan trọng đối với việc vận hành hệ thống ngân hàng và nền kinh tế nói chung. Là kênh dẫn vốn từ nguồn gửi tiết kiệm sang các hoạt động sản xuất, các ngân hàng được coi là động cơ của cỗ máy tăng trưởng và có ảnh hưởng nhân rộng đến nền kinh tế. Sự sụp đổ của một ngân hàng có thể tác động hệ thống đến toàn ngành cũng như toàn bộ nền kinh tế. Chính vì thế, chúng ta cần quan tâm đến chất lượng quản trị của khu vực ngân hàng. Bài viết trình bày kết quả thể điểm quản trị công ty tại các nước ASEAN thời gian qua và những hướng dẫn tiêu chuẩn và yêu cầu của Basel đối với HDQT – yếu tố quyết định chất lượng quản trị của các công ty nói chung, ngân hàng nói riêng.

**Từ khóa:** Hội đồng quản trị; Chất lượng quản trị; Thể điểm

**2. Khó khăn, thách thức trong triển khai Basel II và một số khuyến nghị đối với hệ thống ngân hàng Việt Nam/ Phạm Văn Hiếu// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 19/2017 .- Tr. 17 – 19**

**Tóm tắt:** Việc các ngân hàng áp dụng Basel II là một xu hướng tất yếu khi Việt Nam hội nhập sâu, rộng vào kinh tế quốc tế. Kinh nghiệm và thực tiễn từ các ngân hàng trên thế giới cho thấy, sau khi áp dụng Basel II, nguồn vốn của ngân hàng đó đều tăng mạnh, hoạt động kinh doanh hiệu quả, an toàn hơn. Như vậy, Basel II là giải pháp tối ưu trong bối cảnh tái cơ cấu hệ thống ngân hàng Việt Nam đang diễn ra mạnh mẽ, để các ngân hàng trụ vững trước những biến động khó lường của thị trường tài chính với nguồn vốn dồi dào, rủi ro được giảm thiểu, hoạt động an toàn, lành mạnh, hiệu quả. Bài viết chỉ rõ một số khó khăn, thách thức khi các ngân hàng triển khai Basel II và đưa ra một số giải pháp đối với hệ thống ngân hàng Việt Nam.

**Từ khóa:** Basel II; Ngân hàng; Quản trị rủi ro

**3. Bộ ba bất khả thi với việc điều hành chính sách tiền tệ ở Việt Nam/ Nguyễn Thị Vân// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 19/2017 .- Tr. 20 – 25**

**Tóm tắt:** Bộ ba bất khả thi là một trong những lý thuyết rất quan trọng của tài chính quốc tế, được phát triển dựa trên những ý tưởng của Robert Mundell và Marcus Fleming vào thập niên 1960. Cho tới những năm 1980, khi vấn đề kiểm soát vốn bị thất bại ở nhiều quốc gia cùng với mâu thuẫn giữa việc neo giữ tỷ giá và chính sách tiền tệ độc lập ngày càng rõ ràng thì lý thuyết bộ ba bất khả thi đã trở thành nền tảng cho kinh tế học vĩ mô của nền kinh tế mở. Những nghiên cứu lý thuyết này cho thấy hiệu quả của chính sách tiền tệ và chính sách tài khoá phụ thuộc vào cơ chế tỷ giá hối đoái và mức độ kiểm soát vốn. Từ đó, Krugman (1979) và Frankel (1999) đã mở rộng mô hình Mundell-Fleming thành “mô hình bất khả thi” với 3 mục tiêu chính đó là: chính sách tiền tệ độc lập, ổn định tỷ giá, và hội nhập tài chính. Bài viết trình bày lý thuyết “Bộ ba bất khả thi” và đề xuất giải pháp cho Việt Nam điều hành chính sách tiền tệ từ góc độ này.

**Từ khóa:** Bộ ba bất khả thi; Hội nhập tài chính; Chính sách tiền tệ; Chính sách tài khoá

**4. Những vấn đề cần lưu ý trong đánh giá rủi ro của tổ chức tài chính vi mô/ Võ Thị Hoàng Nhi, Lê Thị Kim Huệ// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 19/2017 .- Tr. 26 – 29**

**Tóm tắt:** Hoạt động của doanh nghiệp nói chung và tổ chức tài chính vi mô (TCTCVM) nói riêng đều có thể phát sinh rủi ro, vì vậy phải luôn đánh giá và phân tích những nhân tố ảnh hưởng tạo nên rủi ro có thể làm cản trở quá trình đạt được mục tiêu, đồng thời cố gắng kiểm soát để tối thiểu hóa những tổn thất do các rủi ro này gây nên. Đánh giá rủi ro được xem là bước quan trọng đầu tiên để có cơ sở xác định và thiết lập các thủ tục kiểm soát phù hợp quản lý rủi ro. Trong đánh giá rủi ro, nhà quản lý phải cân nhắc đến những thay đổi có thể xảy ra của môi trường bên ngoài cũng như môi trường bên trong của tổ chức. Trong phạm vi bài viết, tác giả đưa ra những vấn đề cần lưu ý khi đánh giá rủi ro trong quá trình hoạt động của TCTCVM.

**Từ khóa:** Đánh giá rủi ro; Tổ chức tài chính vi mô

**5. Diễn biến thị trường ngoại hối quý III năm 2017 và xu hướng những tháng cuối năm/ Minh Ngọc// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 19/2017 .- Tr. 30 – 33**

**Tóm tắt:** Trên thị trường tiền tệ, xu hướng vận động cơ bản của phần lớn các đồng tiền trong quý IV/2017 sẽ không có nhiều thay đổi so với quý III. Diễn biến của các đồng tiền mạnh chủ yếu vẫn bị chi phối bởi tình hình kinh tế vĩ mô, những bất ổn về chính trị cũng như căng thẳng địa chính trị giữa các khối nước và khả năng hiện thực hóa lộ trình tăng lãi suất của NHTW các nước lớn.

**Từ khóa:** Thị trường ngoại hối; Thị trường tiền tệ

**6. 4 vấn đề của kinh tế toàn cầu/ Ngọc Lan// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 19/2017 .- Tr. 34 – 36**

**Tóm tắt:** Ngày 25/9 vừa qua, ông Tao Zhang - Phó Giám đốc, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã có bài phát biểu tại cuộc họp thường niên lần thứ 59 của Hiệp hội Kinh doanh Quốc gia Hoa Kỳ, trong đó đã nhận định về 4 vấn đề kinh tế thế giới hiện nay cần giải quyết, đó là: Sự suy giảm trong tăng trưởng năng suất; Phân hóa thu nhập; Lạm phát thấp và mức tăng lương thấp; Sự cần thiết tiếp tục hợp tác toàn cầu. Bài viết giới thiệu những phân tích của ông Tao Zhang về các vấn đề trên.

**Từ khóa:** Kinh tế thế giới; Kinh tế toàn cầu

**Trung tâm Thông tin Thư viện**